

VŨ THƯ

Phát huy hiệu quả mạng lưới chợ nông thôn

Do làm tốt công tác quy hoạch và đầu tư nâng cấp, đến nay, nhiều chợ nông thôn ở Vũ Thư đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Không chỉ mở rộng giao lưu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, hệ thống chợ nông thôn còn giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội.



Chợ Thông, xã Hòa Bình (Vũ Thư) khang trang và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chợ Vô Ngại, xã Dũng Nghĩa họp vào buổi sáng tất cả các ngày trong tuần. Từ khi được địa phương đầu tư mở rộng, nâng cấp hạ tầng, số tiểu thương tham gia buôn bán tại chợ tăng lên, các mặt hàng kinh doanh cũng đa dạng, phong phú hơn trước. Nhiều người dân mua sắm ở chợ Vô Ngại chia sẻ: Trước đây chợ nhỏ, ít người bán nên muốn mua sắm phải đi chợ từ sớm mới mong mua được thực phẩm tươi ngon nhưng nay số lượng và mặt hàng nhiều, tha hồ lựa chọn. Ông Nguyễn Văn Thu, Chủ tịch UBND xã Dũng Nghĩa cho biết: Chợ Vô Ngại hình thành từ năm 1962, diện tích chỉ khoảng 700m².

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, địa phương đã quy hoạch mở rộng lên 2.500m² và đầu tư 2,9 tỷ đồng để xây dựng 70 ki-ốt, làm nền xi măng, lắp đặt hệ thống điện và thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bãi giữ xe, khu vệ sinh. Để thu hút tiểu thương và nhân dân tham gia kinh doanh, mua bán, xã có cơ chế hỗ trợ tiền thuê ki-ốt trong thời gian đầu, miễn phí cho các hộ dân buôn bán nhỏ và trồng giữ xe miễn phí cho bà con đến chợ. Ngoài ra, địa phương cũng chỉ đạo Ban Quản lý chợ thường xuyên quét dọn, thu gom, xử lý rác thải bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh chợ và an toàn cho người dân nên nhân dân rất phấn khởi. Hiệu quả hoạt động của chợ đã thúc đẩy người dân phát triển sản xuất, nghề chế biến nông sản và thương mại, dịch vụ. 6 tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ của xã Dũng Nghĩa đạt 29,2 tỷ đồng, tăng 2,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017.

Chợ Vô Ngại chỉ là 1 trong 23 chợ nông thôn ở Vũ Thư đang hoạt động hiệu quả sau khi được quy hoạch, đầu tư cải tạo, nâng cấp thời gian qua với tổng kinh phí khoảng 70 tỷ đồng. Đặc biệt, đến hết năm 2017, có 9 chợ được dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (Lifsap) tỉnh đầu tư xây dựng phân khu bán thực phẩm tươi sống: thịt, cá, rau, củ, quả riêng biệt với tổng kinh phí trên 17,5 tỷ đồng đã làm cho chất lượng hạ tầng chợ khang trang, sạch đẹp đáp ứng tốt nhu cầu giao lưu mua, bán và bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Theo ghi nhận của phóng viên, ở hầu hết các chợ nông thôn của huyện Vũ Thư, ngoài các mặt hàng nông sản, sản phẩm làng nghề truyền thống thì nhiều sản phẩm của doanh nghiệp cũng đã có mặt phục vụ nhân dân như hàng may mặc, gốm sứ gia dụng... Các chợ hạng 2 có quy mô diện tích từ 6.000 - 11.000m² như chợ

Bồng (xã Vũ Tiến); chợ Thông (xã Hòa Bình); chợ Mế (xã Tân Phong); chợ Mết (xã Việt Thuận) nằm ở vị trí thuận lợi, ven tỉnh lộ, huyện lộ nên nhiều người dân và tiểu thương tham gia buôn bán. Ông Bùi Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết: Chợ Thông có 1.000 hộ kinh doanh thường xuyên và hàng nghìn hộ buôn bán nhỏ lẻ. Đây là nơi để nông dân các địa phương trong vùng mang nông sản đến trao đổi và cũng là cầu nối cho các doanh nghiệp đưa hàng Việt về nông thôn.

Để phát huy hiệu quả của các chợ nông thôn, trong 5 năm qua, Vũ Thư đã làm tốt công tác quy hoạch lại mạng lưới chợ; một số chợ nhỏ hoạt động kém hiệu quả đã được xóa bỏ. Bên cạnh chi đạo các xã tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp chợ, huyện cũng sử dụng vốn khuyến khích hỗ trợ cho các xã khó khăn để cải tạo lại chợ. Ông Tô Thế Hệ, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vũ Thư khẳng định: Đến nay, các chợ nông thôn ở Vũ Thư đã phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tại các chợ nông thôn qua các năm không ngừng tăng lên với giá cả tương đối ổn định góp phần đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

KNÁC DUÂN

Giá xăng giữ nguyên, giá dầu giảm nhẹ



(chinphu.vn) Theo thông báo của Liên bộ Công Thương, Tài chính phát đi chiều ngày 23/7, sau khi sử dụng quỹ bình ổn, giá các mặt hàng xăng sẽ giữ nguyên, giá dầu giảm nhẹ. Theo đó, giá xăng E5 RON92, giá xăng RON95-III giữ ổn định giá. Giá bán cao nhất trên thị trường lần lượt là: xăng E5 RON92 không cao hơn 19.611 đồng/lít; xăng RON95 không cao hơn 21.177 đồng/lít. Giá mặt hàng dầu diesel 0.05S giảm 213 đồng/lít, dầu hỏa giảm 69 đồng/lít. Giá bán tối đa trên thị trường lần lượt là: 17.242 đồng/lít, 16.174 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giữ ổn định, giá tối đa 14.756 đồng/kg.

Liên bộ giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành và thực hiện chi quỹ bình ổn giá xăng dầu cho 3 mặt hàng: xăng E5 RON92, xăng RON95, dầu mazut. Theo đó, mức chi lần lượt là: 853 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 922 đồng/lít), 95 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 161 đồng/lít) và 70 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 186 đồng/kg).

Việt Nam nhập khẩu thịt lợn tháng 6 tăng trên 50%



(nongnghiep.vn) Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong tháng 6 Việt Nam nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt đạt trên 26.000 tấn, trị giá 38,68 triệu USD, giảm 9,5% về lượng và giảm 9,2% về trị giá so với tháng 5. Tuy nhiên, nếu xét riêng mặt hàng thịt lợn kim ngạch nhập khẩu trong tháng 6 lại tăng trên 50%. Cụ thể, trong tháng 6 Việt Nam đã nhập khẩu thịt lợn đã qua giết mổ đạt 678 tấn, trị giá 1,03 triệu USD, tăng 50,4% về lượng và tăng 50,7% về trị giá so với tháng 5. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.524 USD/tấn, tăng 0,1% so với tháng 5.

Việt Nam hiện nhập khẩu thịt và sản phẩm từ thịt từ 35 thị trường trên thế giới, trong đó Hoa Kỳ cung cấp 30%, Hàn Quốc đứng thứ 2, chiếm 10,9% tổng lượng thịt và sản phẩm thịt nhập khẩu của Việt Nam. Trong nước, sau thời gian tăng giá mạnh từ đầu tháng 6, hiện giá lợn hơi trong nước đang duy trì mức giá xung quanh 50.000 - 55.000 đồng/kg. Ngoài nhập khẩu chính ngạch, thời gian gần đây tại biên giới phía Bắc các lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ được số lượng hàng chục tấn lợn sống nhập lậu từ Trung Quốc do hiện giá lợn hơi Trung Quốc đang thấp hơn Việt Nam khoảng 10.000 đồng/kg.

TRẦN TUÂN

Ốc bươu vàng cắn phá lúa mùa

Hiện nay, nhiều diện tích lúa mùa ở Thái Thụy đang bị ốc bươu vàng cắn phá. Để bảo vệ lúa, huyện chỉ đạo nông dân bằng nhiều biện pháp vừa chăm sóc phòng, trừ sâu bệnh cho lúa vừa tập trung diệt ốc bươu vàng...



Nông dân Thái Thụy tỉa dặm lúa mùa do ốc cắn phá.

Trên mảnh ruộng hơn 3 sào lúa mùa của bà Nguyễn Thị Tuất, xóm 3, xã Thụy Chính xuất hiện lúa lúa thưa do bị ốc bươu vàng cắn phá. Bà Tuất cho biết: Trước khi chuẩn bị cấy mấy ngày, tôi đã phun thuốc trừ ốc nhưng sau khi cấy xong đã thấy ốc xuất hiện nhiều cắn phá lúa. Tôi đã phun thuốc diệt trừ ốc lần 2 kết hợp với bắt bằng tay. Tuy nhiên, chỉ sau một vài hôm lại thấy ốc con xuất hiện trong ruộng. Vì vậy, tôi đã rắc vôi bột xung quanh ruộng nhằm tiêu diệt hết mầm mống sản sinh ốc, đồng thời tỉa dặm lúa vào các khu vực bị ốc phá hại. Kế bên ruộng nhà bà Tuất, ông Nguyễn Văn Hùng cũng đang phải bắt bằng tay từng con ốc bươu vàng trong ruộng. Ông Hùng chia sẻ: Vụ mùa năm nay, ốc bươu vàng phát triển nhiều hơn so với mọi năm. Mới bắt 2/4 sào ruộng của nhà trong nửa buổi mà đã được 2 xô ốc. Không chỉ ở trong ruộng, tại các kênh mương nội đồng cũng thấy rất nhiều ốc bươu vàng. Người dân bắt hết lúa ốc này nó lại ra lúa khác nên rất khó diệt trừ tận gốc.

Hiện nay, trên các cánh đồng tại xã cũng xuất hiện nhiều ốc bươu vàng gây hại. Thái Thành là một trong những xã thực hiện việc gieo sạ 100% diện tích lúa mùa năm nay với 387ha. Theo ông Phạm Hùng Khiên, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã: Hiện nay, trên các cánh đồng tại xã cũng xuất hiện nhiều ốc bươu vàng gây hại. Trước khi chuẩn bị gieo sạ, HTX đã vận động, khuyến cáo người dân tổ chức phun trừ bằng một số loại thuốc đặc hiệu. Tuy nhiên, do những ngày vừa qua thời tiết liên tục có mưa rào nên tạo điều kiện cho ốc bươu vàng phát triển mạnh. Nhiều hộ dân đã phải phun trừ ốc bươu vàng đến 2 lần. Để hạn chế ốc bươu vàng phát sinh gây hại lúa mùa, HTX đang tích cực đón đóc người dân thường xuyên ra đồng kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và tiêu diệt ốc bằng các biện pháp thủ công như bắt ốc, thu gom ổ trứng để tiêu diệt... qua đó hạn chế tổn công cấy dặm, ảnh hưởng đến năng suất lúa mùa.

Đến nay, toàn huyện Thái Thụy đã hoàn thành gieo sạ 13.700ha lúa mùa. Do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài vừa qua kết hợp với bão số 3 khiến trên mặt ruộng và hệ thống thủy lợi, kênh mương nội đồng luôn trong tình trạng

đầy nước, thậm chí có một số diện tích lúa tại các vùng úng trũng bị ngập. Đây là điều kiện thuận lợi để ốc bươu vàng phát triển mạnh gây hại lúa mùa. Để hạn chế những thiệt hại do ốc bươu vàng gây hại lúa mùa, ngành Nông nghiệp huyện Thái Thụy cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện ngay các biện pháp diệt trừ. Trong đó, cần thực hiện tốt việc thu gom ổ trứng, kết hợp với những biện pháp khác như bắt ốc bằng tay, đào rãnh trên ruộng để "dụ" ốc xuống rới bắt, dùng lưới che chắn các đường dẫn nước không cho ốc xâm nhập vào ruộng lúa, dùng thuốc hóa học để diệt ốc... Ngoài ra, do lượng ốc bươu vàng bắt được nhiều nên một số người dân ở nhiều địa phương trong huyện đã đổ bừa bãi lên mặt đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng để tiêu hủy, gây ảnh hưởng tới môi trường và an toàn giao thông. Vì vậy, các địa phương cần tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiêu hủy ốc bắt được vào đúng nơi quy định không vứt bừa bãi ra các trục đường giao thông.

Ông Huyền - vượt lên chính mình

Thương binh Vũ Ngọc Huyền ở xã Đông Cơ (Tiền Hải) luôn làm theo lời Bác dạy: "Thương binh tàn nhưng không phế" để vượt lên chính mình trong phát triển kinh tế đồng thời góp công sức cùng địa phương hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ ác liệt nhất 1972 - 1975, ông Huyền bị thương trong cuộc chiến đấu tại chốt nhà thờ Lá (Tây Nam Bộ) với tỷ lệ thương tật trên 61%. Đất nước thống nhất, ông trở về địa phương tham gia công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau như đoàn thanh niên, HTX DVNN, MTTQ... Bản chất không cam chịu đời nghèo, ông quyết tâm làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Với sự

nghĩ là người thương binh, cựu chiến binh muốn tạo được niềm tin với nhân dân thì trước hết bản thân phải đi đầu trong mọi công tác cũng như thực hiện tốt phong trào phát triển kinh tế. Thời gian tham gia công tác đoàn thể đã giúp ông có thêm kinh nghiệm, kiến thức trong sản xuất nên từ mảnh đất úng trũng qua nhiều năm xây dựng đến nay gia trại của ông đã được quy hoạch bài bản với đầy đủ các loại cây

trồng, vật nuôi. Ngoài đào ao thả cá, nuôi 10 con bò, ông Huyền còn nuôi 2.000 con gà đẻ. Tổng thu nhập của gia trại đạt hơn 25 triệu đồng/tháng. Bên cạnh phát triển kinh tế, ông Huyền còn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Cùng chính quyền thôn, xã, ông tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân

dân về ý nghĩa, mục đích của chương trình xây dựng NTM đồng thời triển khai thực hiện các chương trình hành động, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương. Bản thân ông nghiêm túc liên tham gia giám sát, quản lý vật liệu khi thôn Trinh Cát tổ chức làm đường giao thông, được bà con trong thôn ghi nhận, đánh giá cao. Ngoài ra, ông còn tự nguyện bỏ kinh phí mua cây phi lao trồng tại trục đường giao thông dài

200m và cải tạo 700m² bãi rác bỏ hoang thành vườn cây, góp phần bảo vệ môi trường địa phương. Chia sẻ về nỗ lực vượt lên, ông Huyền cho biết: Đồng đội của tôi chiến đấu, hy sinh, bao người mang thương tật suốt đời để đất nước độc lập, tự do như ngày hôm nay. Việc xây dựng quê hương là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân. Cả nhân tôi luôn khắc ghi lời Bác dạy: "Thương binh tàn nhưng không phế" để vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Đời sống của gia đình được nâng lên nên tôi có điều kiện tham gia nhiều hoạt động tại địa phương, trong đó tự nguyện trông coi khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là góp phần công sức nhỏ bé trong phong trào làm đường giao thông nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội.

MANH THẮNG



Gia trại của thương binh Vũ Ngọc Huyền mang lại thu nhập hơn 25 triệu đồng/tháng.